

1. ผู้ควบคุมข้อมูลและความมุ่งมั่นของ Kito Crosby ต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน

Kito Crosby Limited มุ่งมั่นที่จะเคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวม ใช้ ประมวลผล แบ่งปัน และปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับจากท่านและเกี่ยวกับท่าน เมื่อท่านใช้เว็บไซต์ เนื้อหา หรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเรา (รวมเรียกว่า “**ไซต์**”) ตลอดจนข้อผลิตภัณฑ์ของเรา มีปฏิสัมพันธ์กับเรา เยี่ยมชมสถานที่ของเรา หรือใช้บริการของเรา (เรียกรวมกับเว็บไซต์ว่า “**บริการ**”) นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยทั่วไปใช้กับบริการทั้งหมดที่ดำเนินการโดยหรือในนามของ Kito Crosby Limited และบริษัทสาขา รวมถึงหน่วยธุรกิจของเราทั่วโลก (รวมเรียกว่า “**Kito Crosby**”) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ _____ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “**เว็บไซต์**”) บริษัท _____ (ส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัท Kito Crosby ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “**บริษัทสาขาของ Kito Crosby**”) และ Kito Crosby Limited (รวมเรียกว่า “**เรา**”) เป็นผู้ควบคุมข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

เราขอแนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยการใช้อหรือเยี่ยมชมบริการ แสดงว่าท่านยอมรับข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานของเรา (“**ข้อกำหนด**”) การใช้บริการของเราเป็นไปโดยสมัครใจ หากท่านไม่เห็นด้วยกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนด ท่านต้องยุติการใช้งานดังกล่าวทันที

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลใด ๆ ที่ช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของท่าน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลธรรมดาที่ระบุตัวตนหรือสามารถระบุตัวตนได้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านและเกี่ยวกับท่าน จากแหล่งที่มาที่หลากหลาย เรามุ่งมั่นที่จะเก็บรวบรวมเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ มีความเกี่ยวข้อง และจำกัดเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมเท่านั้น และเพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดมีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเชื่อถือได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้และไม่เกินไปกว่านั้น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่และประเภทต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับประเภทของการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างท่านกับเรา

- **ข้อมูลระบุตัวตน** รวมถึงชื่อและนามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ IP และตำแหน่งในบริษัท
- **ข้อมูลทางการเงิน** รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ที่จำเป็นในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (ในหลาย ๆ ครั้ง ข้อมูลนี้อาจเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลและจะไม่เข้าข่ายเป็นข้อมูลส่วนบุคคล อย่างไรก็ตาม อาจมีข้อยกเว้นบางประการที่เกี่ยวข้อง เมื่อบุคคลธรรมดาที่บริษัทว่าจ้างเป็นผู้ทำธุรกรรมบางอย่างในนามของบริษัท)
- **เมทาดาตา (Metadata)** ที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลกิจกรรมเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ รวมถึงหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน ข้อมูลเครือข่ายมือถือ รุ่นและหมายเลขซีเรียลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการใช้งานแอปพลิเคชันของท่าน หน้าไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมและเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ระบบปฏิบัติการของท่าน ประเภทเบราว์เซอร์ และชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน เมทาดาตาประเภทนี้มักจะถูกรวมผลโดยองค์ประกอบทางคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถทำงานได้

- **เกณฑ์การประเมินทางวิชาชีพ** รวมถึงหน้าที่การทำงาน ทักษะทางภาษา การอนุญาตให้ประกอบอาชีพ สถานะการจ้างงาน บันทึกรายการการศึกษา คุณสมบัติ ทักษะ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ผลการประเมิน ความคิดเห็นจากเพื่อนร่วมงานและผู้จัดการ และข้อมูลอื่น ๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการประเมินว่าพนักงานปัจจุบันหรือผู้สมัครเหมาะสมกับตำแหน่งงานเฉพาะภายในกลุ่มบริษัท Kito Crosby หรือไม่
- **ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง** เช่น ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน
- **ข้อมูลเสียง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลภาพ หรือข้อมูลที่คล้ายกัน** เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ การบันทึกการโทรเกี่ยวกับบริการ หรือภาพจากกล้องในอาคารสถานที่ และ
- **การอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคล** เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของท่านหรือแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา

3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลของเรา

i. ข้อมูลที่ท่านแบ่งปันกับเรา

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเมื่อท่านให้ข้อมูลแก่เราโดยตรง เช่น ผ่านการติดต่อทางธุรกิจของเรา กับท่าน (ได้แก่ ชื่อและนามสกุลของท่าน ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ภาคส่วนที่ท่านดำเนินงาน) เมื่อท่านเยี่ยมชมสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งของเรา (ได้แก่ ภาพจากกล้อง) เมื่อท่านติดต่อเราหากมีข้อสงสัย ค่าขอ ความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียน (ได้แก่ ที่อยู่อีเมล รหัสไปรษณีย์) หรือเมื่อท่านมีปฏิสัมพันธ์กับเราบนเว็บไซต์ของเรา พอร์ทัลออนไลน์สำหรับลูกค้าของเรา หรือผ่านโซเชียลมีเดีย (ได้แก่ ความชอบหรือแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา)

ตัวอย่างเช่น หากท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเพื่อลงทะเบียนผลิตภัณฑ์หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรมบางอย่าง เช่น การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการ การร้องขอการสาธิต หรือการเข้าร่วมการแข่งขัน เราอาจขอให้ท่านระบุชื่อ ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลที่ระบุถึงผลิตภัณฑ์

ii. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมผ่านผู้จำหน่าย

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (ได้แก่ ชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล รหัสไปรษณีย์) เมื่อท่านซื้อผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่งของเราทางออนไลน์หรือผ่านผู้จำหน่าย ตัวอย่างเช่น ตัวแทนจำหน่ายและแหล่งอ้างอิงจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าซึ่งเป็นบุคคลที่สามและบุคคลอื่น ๆ แก่ Kito Crosby

iii. ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติ

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยอัตโนมัติเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านเครื่องมือบันทึกและวิเคราะห์ คูกี้ และจากการใช้งานและการเข้าถึงพอร์ทัลออนไลน์สำหรับลูกค้าของเรา (ได้แก่ หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์ของท่าน ระบบปฏิบัติการ เบราว์เซอร์) เราใช้คูกี้และเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อปรับแต่งและปรับปรุงประสบการณ์ทางออนไลน์ของท่าน เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อช่วยวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของเรา เพื่อจัดการและปรับปรุงเว็บไซต์และบริการออนไลน์ของเรา เพื่อประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญการตลาดและการโฆษณาของเรา เพื่ออนุญาตให้ผู้ให้บริการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน และเพื่อรวบรวมข้อมูลประชากรเกี่ยวกับผู้ใช้ของเราในภาพรวม เราใช้ข้อมูลที่รวบรวมผ่านคูกี้และเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูล จัดหาเนื้อหาเฉพาะบุคคล (ได้แก่ ภาษาที่ท่านต้องการ) ตรวจสอบปริมาณการใช้งาน การใช้งาน และประสิทธิภาพของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของเรา (ได้แก่ จำนวนครั้งที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราในช่วงเวลาหนึ่ง) วินิจฉัยหรือแก้ไขปัญหา (ได้แก่ ตรวจสอบข้อบกพร่องหรือเนื้อหา

มัลติมีเดียที่ไม่สามารถทำซ้ำได้) และปรับปรุงการเข้าถึงของผู้ใช้ (ได้แก่ ข้อมูลประจำตัวในการเข้าสู่ระบบ รายการตะกร้าสินค้าและเว็บไซต์ที่ต้องการ) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้และเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ สามารถดูได้ในนโยบายคุกกี้ของเรา (ลิงก์)

iv. ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม

เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม รวมถึงผู้ให้บริการของเรา เช่น Google Analytics ผ่านการติดต่อขอของท่านกับเรบนโนซ์เซียมมีเดีย ผ่านสมาคมอุตสาหกรรม การตลาด หรือการค้า และผ่านหน่วยงานสาธารณะหรือเครดิตบูโร

ท่านมีทางเลือกเกี่ยวกับข้อมูลบางอย่างที่เราเก็บรวบรวม เมื่อท่านถูกขอให้มอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านอาจปฏิเสธที่จะทำเช่นนั้น อย่างไรก็ตาม หากท่านเลือกที่จะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับเราในการให้บริการด้านใด ๆ ของเรา ท่านอาจไม่สามารถใช้บริการเหล่านั้นได้

เมื่อเราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านทางอ้อมผ่านบุคคลที่สาม เราจะพยายามแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งนี้ อย่างช้าที่สุดภายในหนึ่งเดือนหรือในการสื่อสารครั้งแรกของเรากับท่าน เกี่ยวกับตัวตนของแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สามและสิ่งที่เราตั้งใจจะทำกับข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้ ในขอบเขตที่ท่านมอบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นแก่เรา ท่านรับประกันว่าท่านมีสิทธิที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และท่านจะรับผิดชอบต่อความรับผิดชอบใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว รวมถึงการชดเชย Kito Crosby จากความรับผิดชอบดังกล่าว

สุดท้ายนี้ เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้หรือเกี่ยวข้องกับท่านโดยประการอื่น เช่น ข้อมูลรวม ซึ่งข้อมูลนี้ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่ข้อมูลนี้ถูกจัดเก็บหรือเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะประมวลผลข้อมูลดังกล่าวในฐานะข้อมูลส่วนบุคคล หรือมิฉะนั้น ข้อมูลดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยทั่วไป Kito Crosby จะใช้ที่อยู่ IP ของท่าน คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ (ตามที่อธิบายไว้ด้านล่างโดยเฉพาะ) โดยไม่ระบุชื่อ (เช่น โดยไม่ระบุถึงชื่อของท่านโดยตรง) นอกเหนือจากสิ่งอื่น ๆ เพื่อ (1) ช่วยวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ของ Kito Crosby บริหารจัดการบริการ ตรวจสอบการใช้งาน บริการ ปรับปรุงเนื้อหาของบริการ (2) เพื่อระบุชื่อโดเมนของผู้เยี่ยมชม ประเภทของเว็บเบราว์เซอร์ที่ใช้ หน้าที่ดู เว็บไซต์ต้นทางที่ผู้เยี่ยมชมพบบริการนี้ เว็บไซต์ที่ผู้เยี่ยมชมไปหลังจากออกจากบริการ ค่าค้นหาและเครื่องมือค้นหาที่ใช้เพื่อค้นหาบริการนี้ และ (3) เพื่อรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์เว็บอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานและการนำทางของบริการของผู้เยี่ยมชม เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โดยเราจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้เกี่ยวกับการใช้และการประมวลผลข้อมูลของท่าน

4. คุกกี้และเทคโนโลยีอื่น ๆ

เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์นี้ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายคุกกี้ [ควรมีลิงก์ไปยังนโยบายคุกกี้ที่เกี่ยวข้อง] ของเรา เช่นเดียวกับในแบนเนอร์คุกกี้และการตั้งค่าคุกกี้ของเรา

5. วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมาย

เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสำหรับ หรือตามฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งข้อ ดังต่อไปนี้

- **ความยินยอมของท่าน:** เมื่อท่านเลือกที่จะรับสื่อของเรา รวมถึงสื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งข้อความเกี่ยวกับเราและผลิตภัณฑ์และบริการที่เราแนะนำเสนอให้แก่ท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้
- **การปฏิบัติตามสัญญา:** เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเข้าทำหรือดำเนินการภายใต้ข้อตกลงระหว่างเรากับท่านหรือธุรกิจที่ท่านเกี่ยวข้องด้วย

- **ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย:** เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา รวมถึงการปรับปรุงบริการของเรา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา การป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง การรับรองความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติตามกฎหมาย
- **การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล:** เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา ตลอดจนเพื่อปกป้องท่านและบุคคลอื่น ๆ จากความเสียหายบางอย่าง

Kito Crosby อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามกฎหมายสำหรับกิจกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

i. เพื่อให้บริการที่ร้องขอและจัดการการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การรับประกัน และเงินคืน

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ คือการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลทางการเงิน และเมทาเดตา

ii. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในของเรา เช่น การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และการเผยแพร่ข้อมูลนักลงทุน

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้อาจเป็น (1) ความยินยอมของท่าน (หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราโดยชัดแจ้ง) (2) การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล (หากวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมากกว่า) หรือ (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับโครงการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงแง่มุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตลาด)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่: ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลทางการเงิน เมทาเดตา ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และการอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคล

iii. เพื่อประมวลผลการสมัครงานที่ท่านอาจส่งให้เรา จัดการรายละเอียดการเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มอาชีพของเรา และใช้เครื่องมือการสรรหาบุคลากรที่ช่วยให้เราประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครงานสำหรับบทบาทเฉพาะ

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้อาจเป็น (1) การปฏิบัติตามสัญญา (เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะเข้าทำสัญญา) และ (2) การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลระบุตัวตนและเกณฑ์การประเมินทางวิชาชีพ

iv. เพื่อให้ Kito Crosby สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำขอทางกฎหมาย รวมถึงการบังคับใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้ คือการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลทางการเงิน เมทาเดตาเทคโนโลยีการประเมินทางวิชาชีพ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลเสียง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลภาพหรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน และการอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคล

- v. เพื่อสนับสนุนกระบวนการภายในบางอย่างเพื่อรับรองการปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ รวมถึงการตรวจจับการฉ้อโกง การตรวจสอบภายใน การสนับสนุนการตรวจสอบภายในและภายนอก และการดำเนินการประเมินความปลอดภัย

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้อาจเป็น (1) การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล และ (2) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสถานะทางกฎหมายของ Kito Crosby)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลทางการเงิน เมทาเดตาเทคโนโลยีการประเมินทางวิชาชีพ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลเสียง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลภาพหรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน และการอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคล

- vi. เพื่อช่วยให้ท่านสามารถติดต่อ Kito Crosby และเพื่อให้เราสามารถตอบกลับท่านได้ และ

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้อาจเป็น (1) ความยินยอมของท่าน (ซึ่งท่านมอบให้อย่างชัดแจ้งโดยการกรอกและส่งแบบฟอร์มให้กับเรา) และ (2) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ Kito Crosby ในการตอบสนองต่อบุคคลที่ติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่ เมทาเดตาและการอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคล

- vii. เพื่อดำเนินการและปรับปรุงอุปกรณ์ บริการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และการสนับสนุน

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้อาจเป็น (1) ความยินยอมของท่าน (2) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ Kito Crosby ในการปรับปรุงคุณภาพบริการของเราหรือการสื่อสารของเรา หรือที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ Kito Crosby ในการช่วยเหลือผู้ใช้ปลายทาง แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรงกับกลุ่มบริษัท Kito Crosby) และ (3) การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลทางการเงิน เมทาเดตา ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลเสียง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลภาพหรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน และการอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคล

6. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Kito Crosby อาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นและเป็นไปตามกฎหมายที่บังคับใช้กับ

- บริษัทในเครือและหน่วยธุรกิจของ Kito Crosby ทั่วโลก ณ วันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากท่านอยู่ในเขตอำนาจศาลเขตใดเขตหนึ่งต่อไปนี้ (_____) ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกถ่ายโอนไปยังบริษัทในเครือที่อยู่ในส่วนที่ 16 (รายชื่อบริษัทในเครือ) ด้านล่างนี้
- ผู้จัดการฝ่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตามที่กฎหมายอนุญาตและตามที่กฎหมายกำหนด ภายใต้ความยินยอมของท่าน บุคคลเหล่านี้จะประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนและตามข้อตกลงของเรากับพวกเขา บริษัทในเครือ ผู้จัดการฝ่าย ตัวแทนจำหน่าย

นาย หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ของ Kito Crosby อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการ
จูงใจ

- ผู้ให้บริการ ผู้ขาย และที่ปรึกษาจากภายนอกของเรา เช่น ผู้ให้บริการร้านค้า ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
- ผู้ให้บริการอนุมัติบัตรเครดิตและธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตเพื่อยืนยันและชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือ
บริการที่ซื้อในบริการและเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งคืนหรือคืนเงิน
- พันธมิตรด้านการตลาด การสื่อสาร และการโฆษณาของเรา
- สาธารณชนในกรณีที่ท่านรวมข้อมูลไว้ในบล็อก ฟอรัม และกลุ่มการสนทนาของเรา
- นิติบุคคลตามกฎหมายเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การ
ขายสินทรัพย์ กิจการร่วมค้า การเสนอขายหลักทรัพย์ การล้มละลาย การปรับโครงสร้างองค์กร การชำระ
บัญชี การเลิกกิจการ หรือธุรกรรมอื่น ๆ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของธุรกิจของเรา
ทั้งหมดหรือส่วนใหญ่
- ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (1) เพื่อตอบสนองต่อหมายศาล หมายค้น คำสั่งศาล หรือกระบวนการหรือคำร้องขอ
ทางกฎหมายอื่น ๆ หรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กำหนด (2) คุ่มครองและปกป้อง
สิทธิหรือทรัพย์สินของ Kito Crosby หรือของบริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้าทาง
ธุรกิจ หรือบุคคลอื่น ๆ (3) เพื่อบังคับใช้หรือปรับใช้ข้อกำหนดหรือข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิ
สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือ (4) ตามดุลยพินิจของ Kito Crosby แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่เชื่อว่าเหมาะสม
ภายใต้สถานการณ์เร่งด่วนเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่รับรู้ต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือ
ทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรใด ๆ และ
บุคคลที่สามอื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอมไว้ หากจำเป็นต้องได้รับความยินยอมดังกล่าว

Kito Crosby อาจแบ่งปันข้อมูลแบบรวมที่ไม่ระบุตัวตนซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้เยี่ยมชมและผู้ให้บริการกับบุคคลที่
สามในเครือหรือที่ไม่ใช่บริษัทในเครือ

Kito Crosby จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลที่สาม และเราไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวในช่วง
12 เดือนที่ผ่านมา

7. ประเทศที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ปัจจุบันไซต์ต่าง ๆ ถูกโฮสต์บนเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา แต่ตำแหน่งที่ตั้งของเซิร์ฟเวอร์ของ Kito
Crosby อาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา หรือในประเทศอื่น นอกจากนี้ Kito Crosby ยังอาจถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยัง
บริษัทในเครือ ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้าทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่น ๆ ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกาหรือ
ประเทศอื่น ๆ ตามและเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

ในสถานการณ์เหล่านี้ Kito Crosby จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการคุ้มครอง
อย่างเพียงพอตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีเหล่านี้ การโอนข้อมูลจะเป็นไปตามข้อสัญญามาตรฐานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสิทธิ
ยุโรป และสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลแห่งสหราชอาณาจักร (ในกรณีที่เกี่ยวข้อง) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม
เดิมเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองข้างต้นหรือข้อเท็จจริงที่ได้รับ ท่านสามารถติดต่อเราได้ตามที่ระบุไว้ใน
ส่วนท้ายของนโยบายนี้

8. สิทธิและทางเลือกของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ท่านอาจมีสิทธิตามกฎหมายที่หลากหลายเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมและการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ สิทธิส่วนบุคคลจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับกฎหมายของเขตอำนาจศาลที่บังคับใช้กับท่าน แต่อาจรวมถึง

- สิทธิในการทราบว่าเราเก็บรวบรวมและ/หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อจุดประสงค์ใดและจากแหล่งใด
- สิทธิในการเข้าถึง ปรับปรุง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล
- สิทธิในการทราบว่าเราได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลใด เพื่อวัตถุประสงค์ใด และข้อมูลส่วนบุคคลใดที่มีการแบ่งปัน
- ในกรณีที่การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านดำเนินการโดยอาศัยความยินยอม สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมของท่านในการประมวลผลดังกล่าว
สิทธิในการคัดค้านการตัดสินใจตามการทำโปรไฟล์หรือการตัดสินใจอัตโนมัติที่ก่อให้เกิดผลทางกฎหมายหรือมีนัยสำคัญที่คล้ายกันต่อท่าน
- สิทธิในการร้องขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ดำเนินการตาม (1) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเรา หรือ (2) การดำเนินงานเพื่อประโยชน์สาธารณะ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดทางตรง)
- ในบางสถานการณ์ สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถขอให้เรามอบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่เครื่องสามารถอ่านได้
- ในบางสถานการณ์ สิทธิในการลบและ/หรือสิทธิในการถูกลืม ซึ่งหมายความว่าท่านสามารถขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่เราประมวลผลเกี่ยวกับท่าน
- สิทธิในการปฏิเสธไม่ให้มีการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ โปรดทราบว่าเราไม่เคยขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
- สิทธิในการอุทธรณ์ต่อการตัดสินใจของเราเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถใช้สิทธินี้ในการตอบกลับจดหมายที่ท่านได้รับจากเรา หรือติดต่อเราตามที่อยู่ที่เราไว้ในส่วนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
- สิทธิในการยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอำนาจศาลที่ท่านพำนักอาศัย สถานที่ทำงาน หรือในกรณีที่มีการละเมิดกฎหมายที่ถูกกล่าวหา

ท่านสามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้ตามขอบเขตที่สิทธิเหล่านี้มีผลบังคับใช้กับท่าน โดยติดต่อเราตามที่อยู่ที่เราไว้ในด้านล่างนี้ อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าเราอาจขอข้อมูลเพิ่มเติมบางอย่างตามสมควร (ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อช่วยเรายืนยันตัวตน ค่าขอของท่าน และ/หรือเพื่อชี้แจงหรือเข้าใจขอบเขตของค่าขอดังกล่าว

ท่านยังมีทางเลือกเกี่ยวกับวิธีที่เราสื่อสารกับท่าน และวิธีที่เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเกี่ยวกับท่าน ท่านสามารถเลือกไม่รับข้อมูลการตลาดหรือการสื่อสารอื่น ๆ จากเราได้ตลอดเวลา โดยไปที่ลิงก์เลือกไม่รับหรือยกเลิกการสมัครรับข้อมูลในจดหมายโต้ตอบที่คุณได้รับจากเรา หากท่านเลือกที่จะไม่รับอีเมลจากเรา หรือแก้ไขลักษณะหรือความถี่ของการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขาย เราอาจต้องใช้เวลาไม่เกินสิบ (10) วันทำการเพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของท่าน และท่านอาจยังคงได้รับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายจากเรา ในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะยังคงได้รับข้อความเกี่ยวกับการดูแลระบบเกี่ยวกับบริการของเรา หรือธุรกรรมที่ท่านเข้าทำกับเรา แม้ว่าจะได้เลือกที่จะไม่รับการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการขายแล้วก็ตาม

โปรดทราบว่าเว็บไซต์ของเราจะไม่ดำเนินการใด ๆ เพื่อตอบสนองต่อสัญญาณ "ห้ามติดตาม" ที่อาจส่งโดยเว็บเบราว์เซอร์บางเว็บ เครือข่ายโฆษณาของบุคคลที่สามไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ของเรา

9. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Kito Crosby จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ หาก Kito Crosby จำเป็นต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการเก็บรวบรวมมา (หรือที่ท่านได้ให้ความยินยอมในภายหลัง) เพื่อวัตถุประสงค์ที่ขอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ (เช่น การปฏิบัติตามกฎระเบียบ) หรือตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนดหรืออนุญาต หรือตราบทที่เราจำเป็นต้องเก็บหลักฐานการกระทำของเราไว้ เนื่องจากเราอาจยังคงมีความรับผิดชอบตามกฎหมายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเรากับท่าน (ตัวอย่างเช่น เนื่องจากความรับผิดชอบตามสมมติฐานของเราที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านยังคงดำเนินการอยู่) ในเขตอำนาจศาลบางแห่ง อาจเป็นไปได้ว่าในช่วงระยะเวลาสุดท้ายที่เราประมวลผลข้อมูลของท่าน เราจะทำดำเนินการดังกล่าวโดยการบล็อก (ป้องกันไม่ให้ใครก็ตามเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เว้นแต่พวกเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้อมูลนั้นเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ตามกฎหมายที่อาจเกิดขึ้นหรือตามคำขอของหน่วยงานที่มีอำนาจ) ท่านสามารถติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่างสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลของเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

10. ความสัมพันธ์ของ Kito Crosby กับไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านบริการ

บริการอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของบริษัทในเครือ นอกจากนี้ เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ อาจมีลิงก์ไปยังบริการ เมื่อท่านเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของบุคคลที่สามเหล่านี้ ท่านจะออกจากไซต์ของเรา และเราจะไม่รับผิดชอบและไม่ควบคุมเนื้อหา การรักษาความปลอดภัยหรือแนวปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เว็บไซต์และบริการเหล่านี้ใช้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลบังคับใช้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ ดังกล่าว โปรดดูประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวสำหรับบุคคลที่สามดังกล่าวสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการเก็บรวบรวม ใช้งาน และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน Kito Crosby ไม่ได้ตรวจสอบหรือเฝ้าติดตามเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับบริการและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา ข้อจำกัดการใช้งาน หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถืออื่นใด ในกรณีที่บริการมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถืออื่น ๆ ที่ Kito Crosby เป็นเจ้าของและ/หรือดำเนินการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือดังกล่าวอาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกันและเพิ่มเติม ท่านควรแน่ใจว่าท่านคุ้นเคยกับข้อมูลที่บริการเครือข่ายสังคมของบุคคลที่สามอาจจัดไว้ให้กับเราโดยการตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอย่างละเอียด และโดยการแก้ไขการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของท่านโดยตรงสำหรับบริการดังกล่าว

11. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์

บริการของ Kito Crosby ไม่ได้มุ่งไปที่หรือมีไว้สำหรับเด็กที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หากท่านมีอายุต่ำกว่า 18 ปี โปรดอย่าใช้หรือส่งข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ให้เรา เมื่อใช้บริการของเรา แสดงว่าท่านรับรองว่าท่านมีอายุ 18 ปีขึ้นไป หากท่านมีเหตุผลที่เชื่อว่าเราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีโดยไม่ได้ตั้งใจ โปรดติดต่อเราทันทีที่ [1-800-233-3010](tel:1-800-233-3010)

12. ความมุ่งมั่นของ Kito Crosby ต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Kito Crosby ได้ใช้มาตรการทางกายภาพ การจัดการ และทางเทคนิคที่เหมาะสมเพื่อปกป้องความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ และเพื่อรับรองระดับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการละเมิด Kito Crosby ไม่รับประกันต่อการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปลี่ยนแปลง หรือการทำลายข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่กฎหมายที่บังคับใช้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น แม้ว่า Kito Crosby จะพยายามปกป้องข้อมูลของท่าน แต่ Kito Crosby ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลใด ๆ ที่ท่านส่งไปยังหรือจากบริการได้เสมอ และการมอบข้อมูลของท่านจะเป็นความเสี่ยงของท่านเอง ท่านรับทราบว่า (1) มีข้อจำกัดด้านความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวในระบบคอมพิวเตอร์และบนอินเทอร์เน็ตที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ Kito Crosby และ (2) ข้อมูลและสารสนเทศดังกล่าว รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล อาจถูกดูหรือดัดแปลงโดยบุคคลที่สามในขณะที่มีการใช้ ส่ง ประมวลผลหรือจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว

13. การไม่เลือกปฏิบัติและการไม่ตอบโต้

เราเคารพสิทธิของท่าน และเราจะไม่เลือกปฏิบัติหรือตอบโต้ท่าน เนื่องจากท่านใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือที่ท่านพึงได้รับภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้

14. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

Kito Crosby อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นครั้งคราว นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้ในวันที่ระบุไว้ข้างต้น แม้ว่าเราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดให้เราทำเช่นนั้น Kito Crosby ขอแนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำในการใช้บริการของท่าน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่ท่านจะให้ข้อมูลใด ๆ การมีปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องของท่านกับเราหรือการใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องของท่านจะเป็นการยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขแล้ว

15. วิธีการติดต่อเรา

หากต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือหากท่านมีข้อสงสัย โปรดติดต่อเราตามที่อยู่ด้านล่าง
ทางอีเมล: Paul.Johnston@Harringtonhoists.com (ที่จะเปลี่ยนเป็น KITOCrosby.com)
ทางไปรษณีย์: Kito Crosby
Attn: Paul Johnston, Chief Privacy Officer
410 West End Boulevard
Manheim, PA 17545

16. รายชื่อบริษัทในเครือ

บริษัทในเครือ ณ วันที่มีผลบังคับใช้ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6 ได้แก่

- (i) Kito Crosby Limited
- (ii) Gunnebo Industries Pty Ltd.
- (iii) Crosby Europe NV
- (iv) Gunnebo Industries Produtos Para Movimentacao de Cargas Ltda
- (v) Crosby Canada Inc.
- (vi) Airpes China, Co. Ltd.
- (vii) Crosby Europe France S.a.r.l.
- (viii) Forge France SAS
- (ix) Parsons Chaine Europe SAS
- (x) Gunnebo Industries GmbH
- (xi) Rhombus Rollen GmbH & Co
- (xii) Rhombus Rollen Verwaltungsgesellschaft mbH
- (xiii) Schmiedestuck-Vertrieb Feuerstein GmbH
- (xiv) Gunnebo Industries Ltd
- (xv) Lifting Holdings BidCo, Inc
- (xvi) Inter Products BV
- (xvii) Gunnebo Anja Industrier AS
- (xviii) Gunnebo Industries Holding AS
- (xix) Gunnebo Industries Sp.z.o.o
- (xx) Crosby APAC Pte. Ltd.
- (xxi) Airpes Sistemas Integrales de Manutencion y Pesaje, S.L.

- (xxii) Griffon Acquisition AB
- (xxiii) Gunnebo Industrier Group AB
- (xxiv) Gunnebo Industrier Holding AB
- (xxv) Gunnebo Industrier AB
- (xxvi) Blokcorp Ltd
- (xxvii) Crosby Europe (UK) Limited
- (xxviii) Crosby UK Acquisition Limited
- (xxix) Straightpoint UK Limited
- (xxx) The Crosby Group UK Limited (fka Gunnebo Industries Ltd)
- (xxxi) ACCO Material Handling Solutions, Inc.
- (xxxii) Amdura LLC
- (xxxiii) Crosby US Acquisition Corp.
- (xxxiv) FKI Hardware, Inc.
- (xxxv) FKI Industries, Inc.
- (xxxvi) Babcock Industries Inc.
- (xxxvii) Crosby Investment Inc.
- (xxxviii) GJC Investments Inc.
- (xxxix) Gunnebo Industries Inc.
- (xl) The Crosby Group LLC
- (xli) The Crosby Group Manufacturing LLC
- (xlii) Anchor Nominees Pty Ltd
- (xliii) KITO Australia Pty Ltd
- (xliv) PWB Anchor Limited
- (xlv) KITO do Brasil Comercio de Talhas e Guindastes Ltda
- (xlvi) KITO Canada Inc
- (xlvii) KITO Hoists & Cranes (Shanghai) Co. Ltd.
- (xlviii) Jiangyin KITO Crane Co., Ltd.
- (xlix) Erikkila OY
- (l) Kiinteisto OY Alamos
- (li) KITO Europe GmbH
- (lii) KITO India Private Limited
- (liii) PT KITO Indonesia
- (liv) KITO Chain Italia SRL
- (lv) SHT S.r.l.
- (lvi) KITO Corporation
- (lvii) Security Chain Company Japan
- (lviii) Van Leusden B.V.
- (lix) Van Leusden Nederland B.V.
- (lx) KITO Hoists & Crane Asia Pte Ltd
- (lxi) KITO Korea Co., Ltd.
- (lxii) KITO Taiwan Co., Ltd.
- (lxiii) KITO Hoist Thai Co., Ltd.
- (lxiv) Siam KITO Co., Ltd
- (lxv) Sukit Business Co. Ltd.
- (lxvi) Harrington Hoists, Inc.
- (lxvii) KITO Americas, Inc.
- (lxviii) Peerless Chain Company, Inc
- (lxix) Peerless Industrial Group, Inc

17. ข้อมูลเฉพาะของเขตอำนาจศาล

เราให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว การเก็บรวบรวม และการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในเขตอำนาจศาลบางแห่ง

17.1 ออสเตรเลีย

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลหรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับบุคคลที่ระบุตัวตนหรือบุคคลที่สามารถระบุตัวตนได้อย่างสมเหตุสมผล ไม่ว่าข้อมูลหรือความคิดเห็นนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ก็ตาม และไม่ว่าข้อมูลหรือความคิดเห็นนั้นจะได้รับการบันทึกไว้เป็นวัตถุหรือไม่ก็ตาม

สิทธิและทางเลือกของท่านเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิที่จะยื่นเรื่องร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแลด้านการคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสมได้ทุกเมื่อ (ในออสเตรเลีย คือสำนักงานคณะกรรมการด้านข้อมูลออสเตรเลีย (OAIC) - <https://www.oaic.gov.au/about-the-OAIC/contact-us>) อย่างไรก็ตาม เราขอความอนุเคราะห์สำหรับโอกาสในการรับมือกับข้อกังวลของท่านก่อนที่ท่านจะติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นโปรดติดต่อเราในโอกาสแรก

ผู้ควบคุมและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดของผู้ประกอบธุรกิจที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ Kito Corporation มอบให้หรือเก็บรวบรวมมีดังนี้

ชื่อ: Kito Crosby Australia

ที่อยู่: 441 Grimshaw Street, Bundoora, VIC 3083

อีเมล: vicsales@kitopwb.com.au

17.2 บราซิล

สิทธิของท่านภายใต้ LGPD

ผู้ใช้ชาวบราซิลมีสิทธิดังต่อไปนี้ภายใต้กฎหมายคุ้มครองข้อมูลของบราซิล (กฎหมายเลขที่ 13,709/2018 หรือ LGPD)

สิทธิในการยืนยันกิจกรรมการประมวลผลข้อมูล ที่ดำเนินการโดยเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ที่เรามีเกี่ยวกับท่าน

สิทธิในการแก้ไขข้อมูล ที่เรามีเกี่ยวกับท่าน

สิทธิในการปิดข้อจำกัดการประมวลผลหรือการกำจัดข้อมูลส่วนบุคคล ในขอบเขตที่ท่านเชื่อว่าข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นอีกต่อไปหรือมากเกินไปสำหรับวัตถุประสงค์ที่เราแจ้งให้ทราบ หรือเมื่อท่านเชื่อว่ากิจกรรมการประมวลผลที่ดำเนินการโดยเราที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูล

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ที่เราประมวลผลตามความยินยอม ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดข้อยกเว้นสำหรับสิทธินี้

สิทธิในข้อมูล เกี่ยวกับบุคคลที่สามที่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิทธิในข้อมูล เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการไม่ให้ความยินยอมและผลที่ตามมา

สิทธิในการทบทวนการตัดสินใจ ที่พิจารณาจากการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติเท่านั้น

สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิในการถอนความยินยอมได้ตลอดเวลา เมื่อใดให้ความยินยอมไว้

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผล เมื่อการประมวลผลไม่ได้ดำเนินการโดยอาศัยความยินยอม และการประมวลผลนั้นไม่ชอบกฎหมาย

สิทธิในการยื่นข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานคุ้มครองข้อมูล (ANPD) ต่อ Kito Crosby (<https://www.gov.br/anpd/pt-br>)

ข้อมูลติดต่อของผู้ที่รับผิดชอบ

[ใส่ข้อมูล]

17.3 แคนาดา

หากท่านอาศัยอยู่ในแคนาดา ส่วนที่ 5 ต่อไปนี้จะแทนที่ส่วนที่ 5 ในนโยบายความเป็นส่วนตัว:

5. วิธีที่เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลและฐานทางกฎหมาย

เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความยินยอมของท่าน และด้วยเหตุผลอย่างน้อยหนึ่งข้อดังต่อไปนี้

- **สื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย** เมื่อท่านเลือกที่จะรับสื่อของเรา รวมถึงสื่อการตลาดและการส่งเสริมการขาย เราอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อส่งข้อความเกี่ยวกับเราและผลิตภัณฑ์และบริการที่เราแนะนำให้แก่ท่าน ท่านอาจเพิกถอนความยินยอมของท่านเมื่อใดก็ได้
- **การปฏิบัติตามสัญญา** เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อเข้าหรือดำเนินการภายใต้ข้อตกลงระหว่างเรากับท่านหรือธุรกิจที่ท่านเกี่ยวข้องด้วย
- **ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย** เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของเรา รวมถึงการปรับปรุงบริการของเรา การให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา การป้องกันและตรวจจับการฉ้อโกง การรับรองความปลอดภัยของเครือข่ายและข้อมูล และเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการบริหารจัดการและการปฏิบัติตามกฎหมาย
- **การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล** เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา ตลอดจนเพื่อปกป้องท่านและบุคคลอื่น ๆ จากความเสียหายบางอย่าง

Kito Crosby อาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามกฎหมายสำหรับกิจกรรม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

i. เพื่อให้บริการที่ร้องขอและจัดการการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การรับประกัน และเงินคืน

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้คือ ความยินยอมของท่าน และยังอาจเป็นการปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคลอีกด้วย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลทางการเงิน และเมทาเดตา

ii. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในของเรา เช่น การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และการเผยแพร่ข้อมูลนักลงทุน

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้คือ ความยินยอมของท่าน และยังเป็น (หากท่านได้ให้ความยินยอมแก่เราโดยชัดแจ้ง) และ (1) การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล (หากวัตถุประสงค์มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมากกว่า) หรือ (2) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (สำหรับโครงการเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงคุณภาพ รวมถึงแง่มุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการตลาด)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลทางการเงิน เมทาเดตา ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง และการอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคล

- iii. **เพื่อประมวลผลการสมัครงานที่ท่านอาจส่งให้เรา จัดการรายละเอียดการเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มอาชีพของเรา และใช้เครื่องมือการสรรหาบุคลากรที่ช่วยให้เราประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครงานสำหรับบทบาทเฉพาะ**

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้คือ ความยินยอมของท่าน และยังเป็น (1) การปฏิบัติตามสัญญา (เพื่อดำเนินการตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลก่อนที่จะเข้าทำสัญญา) และ (2) การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลระบุตัวตนและเกณฑ์การประเมินทางวิชาชีพ

- iv. **เพื่อให้ Kito Crosby สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำขอทางกฎหมาย รวมถึงการบังคับใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้**

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้คือ ความยินยอมของท่าน และยังเป็น การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคลอีกด้วย

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลทางการเงิน เมทาเดตา เกณฑ์การประเมินทางวิชาชีพ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลเสียง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลภาพหรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน และการอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคล

- v. **เพื่อสนับสนุนกระบวนการภายในบางอย่างเพื่อรับรองการปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ รวมถึงการตรวจจับการฉ้อโกง การตรวจสอบภายใน การสนับสนุนการตรวจสอบภายในและภายนอก และการดำเนินการประเมินความปลอดภัย**

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้คือ ความยินยอมของท่าน และยังเป็น (1) การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล และ (2) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสถานะทางกฎหมายของ Kito Crosby)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลทางการเงิน เมทาเดตา เกณฑ์การประเมินทางวิชาชีพ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลเสียง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลภาพหรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน และการอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคล

- vi. **เพื่อช่วยให้ท่านสามารถติดต่อ Kito Crosby และเพื่อให้เราสามารถตอบกลับท่านได้ และ**

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้คือ ความยินยอมของท่าน (ซึ่งท่านมอบให้อย่างชัดแจ้งโดยการกรอกและส่งแบบฟอร์มให้กับเรา) และยังเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ Kito Crosby ในการตอบสนองต่อบุคคลที่ติดต่อผ่านช่องทางต่าง ๆ)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่ เมทาเดตาและการอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคล

vii. เพื่อดำเนินการและปรับปรุงอุปกรณ์ บริการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และการสนับสนุน

ฐานทางกฎหมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์นี้คือ ความยินยอมของท่าน และยังเป็น (1) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ Kito Crosby ในการปรับปรุงคุณภาพบริการของเราหรือการสื่อสารของเรา หรือที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ Kito Crosby ในการช่วยเหลือผู้ใช้ปลายทาง แม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความสัมพันธ์ทางสัญญาโดยตรงกับกลุ่มบริษัท Kito Crosby) หรือ (2) การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ประมวลผล ได้แก่ ข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลทางการเงิน เมทาเดตา ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง ข้อมูลเสียง ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูลภาพหรือข้อมูลที่คล้ายคลึงกัน และการอนุมานจากข้อมูลส่วนบุคคล

17.4 จีน

"จีน" ที่ใช้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หมายถึง สาธารณรัฐประชาชนจีน และเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น ไม่รวมถึงฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน

ในบรรดาข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 2 (ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม) สิ่งต่อไปนี้อาจถือว่าเป็น "**ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน**" ตามที่ได้รับการควบคุมโดยกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสาธารณรัฐประชาชนจีน: เมทาเดตา เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการทำงานของแอปของท่าน หน้าไซต์ที่ท่านเข้าชมและเวลาการเข้าชมและชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน **ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง** เช่น ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน และ**ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนอื่นใดที่ท่านอาจมอบให้เรา** เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุ มีความชัดเจน และสมเหตุสมผลเท่านั้น และในขอบเขตที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผล เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านในลักษณะที่มีผลกระทบน้อยที่สุดต่อสิทธิและผลประโยชน์ส่วนบุคคลของท่าน

การใช้เว็บไซต์ของเราหรือมอบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา จะถือว่าท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกพันอย่างเต็มที่ และท่านยินยอมให้เราประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ รวมถึงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่าน ท่านรับทราบ เข้าใจ และยอมรับว่าการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของเราส่วนใหญ่เกิดขึ้นนอกประเทศจีนและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บไว้นอกประเทศจีน

นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อเราได้ตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 (วิธีการติดต่อเรา) เพื่อขอรับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามที่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลอิสระและผู้ที่เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยการใช้เว็บไซต์ของเราหรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา จะถือว่าท่านยินยอมให้เราแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับผู้รับที่เกี่ยวข้องตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 6 (การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน)

17.5 อินเดีย

โดยไม่จำกัดและเป็นการเพิ่มเติมจากข้อกำหนดของนโยบายนี้ ข้อกำหนดต่อไปนี้อาจมีผลบังคับใช้กับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลหากท่านอาศัยอยู่ในอินเดีย

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

Kito Crosby กำหนดให้บุคคลที่สามทั้งหมดต้องใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้สอดคล้องกับข้อผูกพันด้านความปลอดภัยของข้อมูลที่บังคับใช้กับเรา โดยการทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร

วิธีการติดต่อเรา

เพื่อใช้สิทธิที่เกี่ยวข้อง หรือหากท่านมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของเรา หรือหากท่านเชื่อว่าเราไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ [ใส่ที่อยู่อีเมล]

17.6 อินโดนีเซีย

“การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล” ในส่วนที่ 5 ในนโยบายความเป็นส่วนตัวถูกแทนที่ด้วยข้อความต่อไปนี้

- **การปฏิบัติตามข้อผูกพันทางกฎหมายและการปกป้องบุคคล** เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อผูกพันทางกฎหมายของเรา ตลอดจนเพื่อปกป้องท่านและบุคคลอื่น ๆ จากความเสียหายบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นจากความจำเป็นภายใต้กฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

ท่านมีสิทธิที่จะถือว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างที่ท่านให้กับเรานั้นได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับ หากมีการใช้สิทธินี้ และข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างถือว่าเป็นความลับ เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบุคคลที่สาม อย่างไรก็ตาม การจำกัดรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราสามารถแบ่งปันให้กับบุคคลที่สามได้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการรับบริการและการสื่อสารจากเรา เราจะอธิบายผลกระทบต่อความละเอียดเมื่อท่านเลือกที่จะใช้สิทธินี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อาจถูกแปลเป็นภาษาท้องถิ่นใด ๆ ของอินโดนีเซียเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ทั้งเวอร์ชันภาษาอังกฤษและเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นต่างก็เป็นของแท้อย่างเท่าเทียมกัน ในกรณีที่มีความแตกต่างระหว่างสองเวอร์ชันนี้ ส่วนที่เกี่ยวข้องของเวอร์ชันภาษาท้องถิ่นจะถือว่าได้รับการแก้ไขโดยอัตโนมัติเพื่อให้สอดคล้องกับส่วนที่เกี่ยวข้องของเวอร์ชันภาษาอังกฤษ

17.7 ญี่ปุ่น

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดของผู้ประกอบธุรกิจที่จัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ Kito Corporation มอบให้หรือเก็บรวบรวมมีดังนี้

ชื่อ: KITO CORPORATION
ที่อยู่: 2000, Tsuijjarai, Showa-cho, Nakakoma-gun, Yamanashi 409-3853, Japan
ตัวแทน: Yoshio Kito ประธานและซีอีโอ

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลร่วมกัน เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมตามที่กำหนดไว้ในส่วนที่ 2 ข้างต้นกับบริษัทในเครือของเรา บริษัทในเครือจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เดียวกันกับที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5 ข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเอง Kito Corporation มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้ร่วมกันระหว่างบริษัทในเครือ

17.8 สาธารณรัฐเกาหลี

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของข้อมูลส่วนบุคคลที่ KITO Korea Co., Ltd. มอบให้หรือเก็บรวบรวม ("KITO Korea") มีดังต่อไปนี้

ชื่อ: KITO Korea Co., Ltd.
ที่อยู่: [15, Pangyo-ro 228beon-gil, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do,], Republic of Korea
ตัวแทน: [ชื่อ] ประธานและซีอีโอ

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ KITO เกาหลีที่รับผิดชอบในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลคือ

ชื่อ: [*]
ตำแหน่ง: [*]
ข้อมูลติดต่อ: [หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล]

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บุคคลที่สาม หากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับการเปิดเผยต่อบริษัทในเครือของ Kito Crosby ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 16 ตามส่วนที่ 6 Kito Crosby จะให้ข้อมูลต่อไปนี้อย่างชัดเจนและขอรับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่าน

เปิดเผยต่อ	วัตถุประสงค์	ข้อมูลที่เปิดเผย	ระยะเวลาการใช้งานและระยะเวลาการเก็บรักษา
บริษัทในเครือ Kito Crosby ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 16	วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5	ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตามส่วนที่ 2	[เพิ่ม – หากเหมือนกับระยะเวลาดำเนินการ/การเก็บรักษาในส่วนที่ 9 โปรดระบุที่นี่ด้วย]

การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้ามพรมแดน ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกถ่ายโอนออกจากเกาหลีตามที่ระบุไว้ด้านล่าง

โอนไปยัง/ข้อมูลการติดต่อ	ประเทศที่ถูกโอนไปยัง	ระยะเวลาและวิธีการถ่ายโอน	ข้อมูลที่ถ่ายโอน	วัตถุประสงค์การใช้งาน	ระยะเวลาการประมวลผล
--------------------------	----------------------	---------------------------	------------------	-----------------------	---------------------

บริษัทในเครือ Kito Crosby ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 16 [เพิ่มข้อมูลติดต่อ]	[เพิ่ม]	[เพิ่ม]	ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตาม ส่วนที่ 2	วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5	[เพิ่ม – หากเหมือนกับระยะเวลาดำเนินการ/การเก็บรักษาในส่วนที่ 9 โปรดระบุที่นี่ด้วย]
[เพิ่ม หากโอนออกจากเกาหลีไปยังบุคคลที่สามนอกเหนือจากบริษัทในเครือของ Kito Crosby ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 16]	[เพิ่ม]	[เพิ่ม]	ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมตาม ส่วนที่ 2	วัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในส่วนที่ 5	[เพิ่ม – หากเหมือนกับระยะเวลาดำเนินการ/การเก็บรักษาในส่วนที่ 9 โปรดระบุที่นี่ด้วย]

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ให้ความยินยอมในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้ามพรมแดน ในกรณีดังกล่าว การใช้บริการของเราซึ่งจำเป็นต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้ามพรมแดนอาจถูกจำกัด

กระบวนการและวิธีการทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกทำลายโดยไม่ชักช้าเมื่อ Kito Crosby ไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไป รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเมื่อสิ้นระยะเวลาการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกทำลายตามกระบวนการและวิธีการดังต่อไปนี้

กระบวนการทำลาย: [เพิ่ม]

วิธีการทำลาย: [เพิ่ม]

วิธีการตอบสนองต่อการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อคณะกรรมการใกล้เคียงข้อพิพาทเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลหรือศูนย์รายงานการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งไปยังข้อมูลติดต่อตามที่ระบุไว้ด้านล่างและขอค่าปรึกษาได้

ชื่อแผนกและบุคคลที่รับผิดชอบ: [เพิ่ม]

ข้อมูลติดต่อ: [เพิ่ม – หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล]

17.9 ประเทศไทย

คำจำกัดความ คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” “เจ้าของข้อมูล” และ “ผู้ควบคุมข้อมูล” จะมีความหมายตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (2019) และกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติดังกล่าว (“PDPA”)

สิทธิของเจ้าของข้อมูล ตามข้อกำหนดของ PDPA ท่านมีสิทธิดังต่อไปนี้

- ขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยเกี่ยวกับท่าน หากจำเป็น เราอาจขอให้ท่านพิสูจน์หรือยืนยันตัวตนก่อนที่จะปฏิบัติตามคำขอของท่าน
- ท่านอาจมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์เฉพาะของท่าน
- ท่านอาจมีสิทธิที่จะระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางสถานการณ์

ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล รายละเอียดของผู้ควบคุมข้อมูลในประเทศไทยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้กับหรือเก็บรวบรวมโดย Kito Corporation มีดังนี้

ชื่อ: [*]

ที่อยู่: [*]

รายละเอียดการติดต่อ: [หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล]

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ: [*]

ที่อยู่: [*]

รายละเอียดการติดต่อ: [หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล]

การถ่ายโอนข้อมูลข้ามพรมแดน เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เราเก็บรวบรวมกับบริษัทในเครือของเราหรือบุคคลที่สามในประเทศอื่น ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ บางประเทศอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลในระดับที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าในประเทศไทย ในกรณีนี้ เราจะดำเนินการให้มั่นใจว่าจะมีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไปในระดับที่เพียงพอ หรือการถ่ายโอนนั้นได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ PDPA เมื่อมีความจำเป็นในการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศที่สามที่มีระดับมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลต่ำกว่าของประเทศไทย ตัวอย่างเช่น บริษัทอาจได้รับการรับประกันตามสัญญาจากบุคคลที่สามใด ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถ่ายโอนไป ว่าข้อมูลดังกล่าวจะได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลซึ่งเทียบเท่ากับที่กำหนดไว้ในประเทศไทย

17.10 สหรัฐอเมริกา

รัฐแคลิฟอร์เนีย

ภาคผนวกของรัฐแคลิฟอร์เนีย (“**ภาคผนวกของรัฐแคลิฟอร์เนีย**”) อธิบายถึงวิธีที่ Kito Crosby เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่ระบุหรือสามารถระบุได้อย่างสมเหตุสมผลเกี่ยวกับผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียที่ใช้บริการของเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนีย Kito Crosby อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่อไปนี้ (“**ข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนีย**”) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการมีปฏิสัมพันธ์ทางออนไลน์และออฟไลน์กับเรา

- **ข้อมูลระบุตัวตน** รวมถึงชื่อและนามสกุล ที่อยู่ทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
- **ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่อธิบายไว้ในส่วนย่อย (จ) ของมาตรา 1798.80** รวมถึงหมายเลขบัตรเครดิตและข้อมูลทางการเงินอื่น ๆ ที่จำเป็นในการซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของเรา
- **ข้อมูลทางการค้า** รวมถึงประวัติการซื้อ
- **ข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพหรือการจ้างงาน** รวมถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องและข้อมูลองค์กร
- **ข้อมูลการศึกษา** รวมถึงคุณสมบัติทางวิชาชีพ
- **ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ** รวมถึงที่อยู่ IP หมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน ข้อมูลเครือข่ายมือถือ รุ่นและหมายเลขประจำเครื่องของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าถึงและการทำงานแอปพลิเคชันของท่าน หน้าไซต์ที่ท่านเยี่ยมชมและเวลาที่ท่านเยี่ยมชม ระบบปฏิบัติการของท่าน ประเภทเบราว์เซอร์ และชื่อโดเมนของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของท่าน เมทาเดตาประเภทนี้มักจะถูกประมวลผลโดยองค์ประกอบทางคอมพิวเตอร์ที่แตกต่างกันเพื่อให้สามารถทำงานได้
- **ข้อมูลเสียง อิเล็กทรอนิกส์ ภาพ หรือข้อมูลที่คล้ายกัน** เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ การบันทึกการโทรเกี่ยวกับบริการ หรือภาพจากกล้องในอาคารสถานที่

- **ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้ง** เช่น ข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของท่าน
- **การอนุมาน** เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับความชอบของท่านหรือแนวโน้มที่จะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา และ
- **ข้อมูลอื่น ๆ** รวมถึงข้อมูลความช่วยเหลือเกี่ยวกับการรับประกันในฐานะข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่เชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียข้างต้น เช่น ข้อมูลการสอบถามและการสื่อสารเมื่อท่านติดต่อเรา

ข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียบางอย่างที่ Kito Crosby เก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่านอาจถูกพิจารณาว่าเป็น**ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน**ภายใต้ความหมายของกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย รวมถึง: ข้อมูลระบุตัวตนของรัฐบาลที่เราเก็บรวบรวมเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและวัตถุประสงค์ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลบัตรเครดิตที่เราเก็บรวบรวมเพื่อประมวลผลการซื้อของท่าน และข้อมูลตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่แม่นยำเพื่อให้บริการของเรา เราจะใช้และเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวเฉพาะเท่าที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐบาลกลางและกฎหมายอื่น ๆ และตามที่กฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนียอนุญาต

แหล่งข้อมูล โดยทั่วไป Kito Crosby จะจัดหาข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียตามที่ระบุไว้ข้างต้นจากท่านโดยตรง (เช่น เมื่อท่านมอบข้อมูลโดยเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกรรมทางธุรกิจหรืออื่น ๆ) ผ่านตัวแทนจำหน่ายและจากบุคคลที่สาม เรายังอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างโดยอัตโนมัติ ดูส่วนที่ 3 ด้านบนสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์การใช้งาน Kito Crosby ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียเพื่อ

- วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ รวมถึง
 - เพื่อให้บริการที่ร้องขอและจัดการการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ การรับประกัน และเงินคืน
 - เพื่อสนับสนุนกิจกรรมภายในของเรา เช่น การตลาด การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ และการเผยแพร่ข้อมูลนักลงทุน
 - เพื่อประมวลผลการสมัครงานที่ท่านอาจส่งให้เรา จัดการรายละเอียดการเข้าสู่ระบบบนแพลตฟอร์มอาชีพของเรา และใช้เครื่องมือการสรรหาบุคลากรที่ช่วยให้เราประเมินความเหมาะสมของผู้สมัครงานสำหรับบทบาทเฉพาะ
 - เพื่อให้ Kito Crosby สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หรือคำขอทางกฎหมาย รวมถึงการบังคับใช้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้
 - เพื่อสนับสนุนกระบวนการภายในบางอย่างเพื่อรับรองการปกป้องทรัพย์สินและผลประโยชน์ รวมถึงการตรวจจับการฉ้อโกง การตรวจสอบภายใน การสนับสนุนการตรวจสอบภายในและภายนอก และการดำเนินการประเมินความปลอดภัย
 - เพื่อช่วยให้ท่านสามารถติดต่อ Kito Crosby และเพื่อให้เราสามารถตอบกลับท่านได้ และ
 - เพื่อดำเนินการและปรับปรุงอุปกรณ์ บริการ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนมือถือ และการสนับสนุน
- วัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึง
 - การโฆษณา การตลาด และการประชาสัมพันธ์ (รวมถึงการตลาดทางตรง)
 - การวิจัยและการวิเคราะห์ตลาด
 - เพื่อแสดงโฆษณาที่ปรับให้เหมาะกับเฉพาะบุคคลเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราหรือเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
 - เพื่อติดต่อท่านเพื่อแจ้งข้อเสนอสเปเชียลและข้อมูลอื่น ๆ ที่เราเชื่อว่าท่านจะสนใจ
 - เพื่อเชิญท่านเข้าร่วมในการสำรวจและแสดงความคิดเห็นแก่เรา
 - เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการและความสนใจของท่านให้ดียิ่งขึ้น และ
 - เพื่อปรับปรุงความพยายามด้านการตลาดและการส่งเสริมการขายของเรา

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนีย

- เราอาจเปิดเผยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียตามที่อธิบายไว้ข้างต้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจตามที่อธิบายไว้ข้างต้นแก่
 - บริษัทในเครือและหน่วยธุรกิจของ Kito Crosby ทั่วโลก
 - ผู้จัดการจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการตามที่กฎหมายอนุญาต บุคคลเหล่านี้จะประมวลผลข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของตน และตามข้อตกลงของเรากับพวกเขา บริษัทในเครือ ผู้จัดการจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือคู่ค้าทางธุรกิจอื่น ๆ ของ Kito Crosby อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการจูงใจ
 - ผู้ให้บริการ ผู้ขาย และที่ปรึกษาจากภายนอกของเรา เช่น ผู้ให้บริการร้านค้า ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการเกี่ยวกับการตอบสนองต่อเหตุการณ์และความต่อเนื่องทางธุรกิจ
 - ผู้ให้บริการอนุมัติบัตรเครดิตและธนาคารผู้ออกบัตรเครดิตเพื่อยืนยันและชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ซื้อในบริการและเพื่ออำนวยความสะดวกในการส่งคืนหรือคืนเงิน
 - พันธมิตรด้านการตลาด การสื่อสาร และการโฆษณาของเรา
 - สาธารณชนในกรณีที่ทำนวมข้อมูลไว้ในบล็อก ฟอรัม และกลุ่มการสนทนาของเรา
 - นิติบุคคลตามกฎหมายเป็นการชั่วคราวหรือถาวร ที่เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การซื้อกิจการ การขายสินทรัพย์ กิจการร่วมค้า การเสนอขายหลักทรัพย์ การล้มละลาย การปรับโครงสร้างองค์กร การชำระบัญชี การเลิกกิจการ หรือธุรกรรมอื่น ๆ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงความเป็นเจ้าของธุรกิจของเราทั้งหมดหรือส่วนใหญ่ และ
 - ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง (1) เพื่อตอบสนองต่อหมายศาล หมายค้น คำสั่งศาล หรือกระบวนการหรือคำร้องขอทางกฎหมายอื่น ๆ หรือตามที่กฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่บังคับใช้กำหนด (2) คุ้มครองและปกป้องสิทธิหรือทรัพย์สินของ Kito Crosby หรือของบริษัทในเครือ ผู้จัดการจำหน่าย ตัวแทนจำหน่าย คู่ค้าทางธุรกิจ หรือบุคคลอื่น ๆ (3) เพื่อบังคับใช้หรือปรับใช้ข้อกำหนดหรือข้อตกลงการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง หรือ (4) ตามดุลยพินิจของ Kito Crosby แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่เชื่อว่าเหมาะสมภายใต้สถานการณ์เร่งด่วนเพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามที่รับรู้ต่อความปลอดภัยส่วนบุคคลหรือทรัพย์สินของบุคคลหรือองค์กรใด ๆ
- เราอาจเปิดเผยข้อมูลระบุตัวตน ข้อมูลกิจกรรมทางอินเทอร์เน็ตหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ และข้อมูลตำแหน่ง เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าตามที่อธิบายไว้ข้างต้นเพื่อ
 - พันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงโซเชี่ยลมีเดียและเครือข่ายโฆษณา

Kito Crosby จะไม่ขายข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียของท่านให้แก่บุคคลที่สาม และเราไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนีย

ดูส่วนที่ 9 การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านข้างต้น

สิทธิของท่าน ภายใต้ข้อยกเว้นบางประการซึ่งได้ระบุรายละเอียดไว้ในกฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย ในฐานะผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนีย ท่านมีสิทธิขอให้: (1) ลบข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียของท่าน (2) แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียที่ไม่ถูกต้อง (3) สิทธิในการทราบ/เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับท่าน รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียบางรายการ (4) ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ และ (5) ข้อมูลเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียเกี่ยวกับท่านที่เราได้แบ่งปัน (ตามคำจำกัดความภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย) และประเภทของบุคคลที่สามที่มีการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนีย เราจะไม่เลือกปฏิบัติโดยการเสนอราคาหรือ

ผลิตภัณฑ์อื่นที่แตกต่าง หรือมอบผลิตภัณฑ์หรือคุณภาพของผลิตภัณฑ์ในระดับที่แตกต่างกันให้กับท่าน จากการที่ท่านได้ร้องขอสิทธิเหล่านี้

การใช้สิทธิของท่าน หากท่านเป็นผู้มีถิ่นพำนักในรัฐแคลิฟอร์เนีย และต้องการขอใช้สิทธิเหล่านี้ตามรายละเอียดข้างต้น หรือมีคำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียที่เก็บรวบรวมหรือแบ่งปันกับบุคคลที่สาม โปรดดูส่วน “ติดต่อเรา” ด้านล่าง ส่งอีเมลถึงเราที่ [ใส่อีเมล] หรือโทรหาเราได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่ [ใส่หมายเลขโทรศัพท์] เมื่อท่านส่งคำขอ โปรดระบุลักษณะที่เฉพาะเจาะจงของคำขอของท่าน โดยอ้างอิงถึง “สิทธิความเป็นส่วนตัวในรัฐแคลิฟอร์เนียของท่าน” รวมถึงชื่อและนามสกุล ที่อยู่อีเมล และรหัสไปรษณีย์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์ของท่าน Kito Crosby อาจใช้ช้อยกเว้นหรือเงื่อนไขอื่น ๆ ที่มีอยู่ตามกฎหมายเมื่อตอบสนองต่อการขอแก้ไข ลบ หรือคำขออื่น ๆ โดยทั่วไป Kito Crosby จะตอบสนองต่อคำขอเข้าถึง แก้ไข และลบภายใน 45 วันหลังจากได้รับคำขอที่สมบูรณ์ Kito Crosby อาจขยายเวลาการตอบสนองออกไปอีก 45 วันโดยจะแจ้งให้ทราบถึงการขยายเวลา

ห้ามขายหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของฉัน นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น ผู้มีถิ่นพำนักในรัฐแคลิฟอร์เนียมีสิทธิที่จะปฏิเสธการขายหรือการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของรัฐแคลิฟอร์เนียของตน เนื่องจากข้อกำหนดดังกล่าวถูกกำหนดภายใต้กฎหมายความเป็นส่วนตัวของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งรวมถึงสิทธิในการปฏิเสธการวิเคราะห์/ประสิทธิภาพ การใช้งาน และการกำหนดเป้าหมาย หากต้องการใช้สิทธินี้คลิกที่นี่ นอกจากนี้ เรายังได้กำหนดค่าเครื่องมือการจัดการคุกกี้ของเราเพื่อตอบสนองสัญญาณการตั้งค่าการปฏิเสธที่ส่งโดย Global Privacy Control (“GPC”) ภายในเบราว์เซอร์ เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค สัญญาณ GPC จะได้รับการตอบรับภายในเบราว์เซอร์เฉพาะเท่านั้น นอกเหนือจาก GPC แล้ว เรายังไม่ตอบสนองต่อสัญญาณ “ห้ามติดตาม” ของเว็บเบราว์เซอร์หรือกลไกอื่น ๆ ที่บ่งชี้ว่าท่านไม่ชอบที่จะให้เก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อเวลาผ่านไปและในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ หลังจากที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา

ตัวแทนที่ได้รับอนุญาต ภายใต้ขอบเขตที่ท่านเลือกแต่งตั้งตัวแทนที่ได้รับอนุญาตให้ยื่นคำขอแทนท่าน บุคคลดังกล่าวจะต้องจัดเตรียมเอกสารที่เหมาะสม รวมถึงหนังสืออนุญาตที่ลงนามจากท่าน หลักฐานยืนยันตัวตนของท่าน และการยืนยันตัวตนของพวกเขา หรือหนังสือมอบอำนาจที่ถูกต้องและได้รับมอบหมายตามที่กำหนดไว้ภายใต้ประมวลกฎหมายแห่งรัฐแคลิฟอร์เนีย

การแจ้งใจทางการเงิน เราไม่มีส่วนร่วมในโครงการแจ้งใจทางการเงิน

ประมวลกฎหมายแพ่งของรัฐแคลิฟอร์เนีย มาตรา 1798.83 หรือที่เรียกว่ากฎหมาย “Shine the Light” อนุญาตให้ผู้ใช้ของเราที่เป็นผู้อยู่อาศัยในรัฐแคลิฟอร์เนียร้องขอและขอรับรายการข้อมูลส่วนบุคคลใด (ถ้ามี) ที่เราเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดโดยตรงของพวกเขาในปีปฏิทินก่อนหน้า และชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามเหล่านั้น การร้องขอสามารถทำได้เพียงปีละครั้งต่อคน ต้องส่งไปที่ที่อยู่อีเมลตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 15 ข้างต้น และไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อเรา

ดูส่วนที่ 15 วิธีการติดต่อเราด้านบน

รัฐอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา

การใช้สิทธิของท่าน

เมื่อท่านส่งคำขอใช้สิทธิของท่านตามที่ระบุไว้ในส่วนที่ 8 โปรดทราบว่าระเบียบข้อบังคับด้านความเป็นส่วนตัวของรัฐของท่านอาจไม่ได้กำหนดสิทธิทั้งหมดที่ระบุไว้ในรายการข้างต้น

สิทธิในการอุทธรณ์

ผู้มีถิ่นพำนักในบางรัฐของสหรัฐอเมริกามีสิทธิที่จะอุทธรณ์คำตัดสินของ Kito Crosby เกี่ยวกับสิทธิความเป็น
ส่วนตัวของท่าน หากต้องการอุทธรณ์คำตัดสิน โปรดส่งอีเมลไปที่ [ใส่อีเมล] พร้อมรายละเอียดคำร้องและ
การอุทธรณ์ของท่าน